

รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ครั้งที่ 7
ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ในเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป รายละเอียด ดังนี้

วันที่	กิจกรรม
4 กรกฎาคม 2562	สนับสนุนการประชุมกลุ่มย่อยคำอธิบายการตรวจสอบโดยอิสระ ครั้งที่ 1/2562 และการควบคุมการนำเคลื่อนที่ไม้บนที่ดินเอกชน ครั้งที่ 4/2562 อ่านต่อ
8-10 กรกฎาคม 2562	จัดการประชุมทางเทคนิคร่วมกับสถาบันป่าไม้ยุโรป ครั้งที่ 2/2562 อ่านต่อ

การดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำข้อตกลง เป็นหุ้นด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ดังนี้

ประเด็นสำคัญ	ความก้าวหน้า/ผลลัพธ์ที่ได้
คำอธิบายการตรวจสอบโดยอิสระ	EFI ได้ตอบประเด็นข้อคำถามจากฝ่ายไทยในประเด็นต่างๆ เช่น การใช้ คำศัพท์ บทบาทและสมาชิกของ JIC และขอบเขตการดำเนินงาน IMM เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ร่างเอกสารนั้นมีความพร้อมสมบูรณ์และจะจัดส่งให้ แก่ฝ่าย EU ต่อไป
การควบคุมการนำเคลื่อนที่ไม้ บนที่ดินเอกชน	ได้หารือเกี่ยวกับร่างเอกสารในประเด็นต่างๆ ซึ่งประเด็นเรื่อง กฎระเบียบภายใต้มาตรา 18/1-18/3 ยังคงไม่มีความชัดเจน อีกทั้งยังมี มติว่า EFI จะเป็นผู้ช่วยปรับแก้เอกสารให้เป็นไปในทิศทางของโรงเลื่อย และส่งให้แก่ฝ่ายไทยภายในต้นเดือนสิงหาคม 2562
การควบคุมการนำเข้าไม้	ได้มีการหารือถึงข้อค้นพบทั้ง 5 กลุ่มจากการทดสอบภาคสนาม โดย EFI ได้เน้นย้ำถึงประเด็นการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมิน การลดความเสี่ยง และการกำหนดแนวทางให้ผู้ปฏิบัติ รวมทั้งให้มีการทำการศึกษาถึงระบบ การค้าขายและแนวโน้มของการค้า
ระบบประกันความถูกต้อง ตามกฎหมายของไม้ไทย	EFI ได้ให้ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารในประเด็นต่างๆ รวมถึงจะต้องมีการหารือ และเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐอีกด้วย ทั้งนี้ EFI จะส่งข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารดังกล่าวให้แก่ฝ่ายไทยในช่วงปลาย เดือนกรกฎาคม 2562 ต่อไป

รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ครั้งที่ 7
ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

<p>การควบคุมการนำเข้าเคลื่อนที่ไม้</p>	<p>ได้มีการหารือและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ต่อร่างเอกสาร แต่ยังมีประเด็นเรื่องการสะท้อนถึงระบบในเอกสารพื้นที่และกระบวนการในการสำแดงตนเองที่ยังคงต้องมีการหารือต่อไป อย่างไรก็ตาม EFfI จะส่งข้อคิดเห็นให้แก่ฝ่ายไทยในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้</p>
<p>การเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ</p>	<p>ฝ่ายไทยได้มีการนำเสนอถึงการจัดทำร่างเอกสารในเบื้องต้น โดยร่างดังกล่าวยังคงต้องมีการหารือเพิ่มเติมก่อนนำเสนอเข้าหารือในการประชุม JEM ต่อไป</p>
<p>เงื่อนไขในการปล่อยสินค้าที่มีใบอนุญาตเฟล็กทีของประเทศไทยเข้าสู่สหภาพยุโรป</p>	<p>ได้มีการสอบถามและหารือถึงประเด็นสงสัยต่างๆ ต่อร่างเอกสารที่ EFfI ได้มีการจัดส่งให้แก่ฝ่ายไทย อย่างไรก็ตาม ร่างเอกสารมีความพร้อมและจะจัดส่งให้แก่ EU เพื่อหารือต่อไป</p>